



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ดำเนินการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มาเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) โดยให้ผู้เลือกสรรตามประกาศดังกล่าวข้างต้น มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และกำหนดสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	๐๕๑๖๐๐๕๒	นายเรวัตร์ เสือจันทร์	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ (ราชบุรี) เวลา ๑๐.๐๐ น.

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) นี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) นี้ จะมีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

๓. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) คือ

- ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
- ๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการจัดจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี)

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศรศักดิ์ วิริยะเอกกุล)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รัชการาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้